

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NĂM HỌC 2023 – 2024**

- 1. Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH**
- 2. Đơn vị đào tạo: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH**

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo Đại học liên thông chính quy
I.	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<ol style="list-style-type: none">1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào hàng năm của trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức làm 2 đợt.3. Môn tuyển sinh: môn Kinh tế học và môn Quản trị học
II.	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1) Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh theo hướng ứng dụng phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng của trường; có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội; nắm vững những kiến thức khoa học về quản lý kinh tế, xã hội...; có kiến thức và kỹ năng quản trị, tương lai có thể tham gia quản trị, điều hành các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.</p> <p>2) Mục tiêu cụ thể Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm. Vận dụng các kiến thức tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội trong phân tích đánh giá môi trường tác nghiệp, có chuyên môn sâu trong việc hoạch định, triển khai và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả;</p> <p>Dự đoán, nhận diện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thích ứng</p>



		<p>nhau với môi trường làm việc năng động và đầy thử thách;</p> <p>Tác phong làm việc nghiêm túc, tự tin; có năng lực khởi nghiệp và tuyền cảm hứng kinh doanh với đồng nghiệp và cộng đồng.</p> <p>3) Chuẩn đầu ra</p> <p>a. Kiến thức</p> <p>Hiểu và vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản về quản lý kinh tế, xã hội... trong quá trình hoạch định, tổ chức, quản lý, điều hành, phân tích và đánh giá hiệu quả chuyên môn về quản trị bán hàng, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tiếp thị, nhân lực... trong các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.</p> <p>b. Kỹ năng</p> <p>Được trang bị đầy đủ các kỹ năng quản trị cơ bản, như: kỹ năng hoạch định, tổ chức, quản lý, điều hành, phân tích và đánh giá hiệu quả...; sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt một cách hiệu quả trong công việc; có thể sử dụng được các phần mềm hỗ trợ quản lý và có thể đàm phán được bằng tiếng Anh trong công việc.</p> <p>c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm</p> <p>Tuân thủ quy định pháp luật và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội; luôn trung thực và sẵn sàng tự chịu trách nhiệm trong công việc trước tập thể; duy trì tác phong công nghiệp, có thể làm việc độc lập và theo nhóm; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng với môi trường làm việc; có động lực và khát khao trở thành nhà quản trị.</p> <p>d. Ngoại ngữ: Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: TOEFL iBT 45+; IELTS 45+; Cambridge 140+ (theo Quyết định số: 2212/QĐ-DCT ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)</p> <p>e. Tin học: Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao (theo Quyết định số:1201/QĐ-DCT ngày</p>
--	--	--

		17/05/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)
III.	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Các hoạt động của Khoa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ vay vốn học tập; xác nhận cho sinh viên tìm việc làm; thủ tục xin hoãn nghĩa vụ quân sự, trợ giá xe bus; tham gia hoạt động và học tập ở các cơ sở giáo dục khác; - Giới thiệu sinh viên đến thực tập và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn và uy tín; - Cung cấp chỗ ở ký túc xá cho sinh viên hoặc giới thiệu chỗ trọ giá rẻ cho sinh viên; - Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động về nguồn và các chương trình tình nguyện phục vụ cộng đồng.
IV.	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ 3,5 năm với 121 tín chỉ áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm học 2022 – 2023. Trong đó, Nhà trường và khoa sẽ dựa vào kết quả học tập Cao đẳng để tính số môn miễn giảm.
V.	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo trong các khối ngành đào tạo liên quan; có khả năng tự nghiên cứu hoặc học nâng cao lên các chương trình đào tạo sau đại học thuộc khối ngành quản trị.
VI.	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Sau khi sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành nhân viên trong các bộ phận bán hàng, tiếp thị, nhân sự, xuất nhập khẩu tại các tổ chức trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động giảng dạy ở các hệ đào tạo thấp hơn; tương lai có khả năng trở thành lãnh đạo, quản lý điều hành, tạo lập doanh nghiệp hoặc tư vấn các hoạt động liên quan quản trị tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Thành phố HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2023



Thái Doãn Thanh